



TradeMillion13Thai

โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

เกี่ยวกับแผนการเทรด



แผนการเทรด

หลายๆคนที่อยู่ในตลาดฟอเร็กซ์(FOREX) อาจจะยังไม่เข้าใจ ว่าแผนการเทรดนั้นคืออะไร? ทำไมต้องมีแผนการเทรด?

จริงๆแล้วความหมายของแผนการเทรดก็แปลตรงตัวเลยครับ แผนการเทรดก็คือแผนการเทรดนั่นเอง แต่ถ้าจะให้อธิบายแบบกว้างๆหน่อย แผนการเทรดก็คือ...

แผนการเทรดคือ แผนที่เราใช้ในการเทรด โดยแผนในการเทรดนั้นจะบอกเราว่า เราควรจะทำอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร และเป้าหมายเป็นอย่างไร ทุกอย่างที่มีในแผนการเทรดของเรานั้นจะต้องมีเหตุผล โดยแผนการเทรดนั้น เราควรจะต้องเป็นคนวางแผนเองเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับนิสัยของเรามากที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่ลำบากในการปฏิบัติตามแผนการเทรดนั้น และระบบก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเทรดครับและยิ่งถ้ามีระบบที่ดีก็จะยิ่งส่งผลให้เรามีโอกาสทำกำไรได้มากเท่านั้น

ทำไมจึงต้องมีแผนการเทรด?

ลองนึกภาพตามผมนะครับ สมมติว่าคุณกำลังขับรถเพื่อที่จะไปยังสถานที่หนึ่ง โดยที่คุณไม่รู้จักเส้นทางสายนี้เลยและไม่มี GPSหรือแม้แต่แผนที่นำทาง แต่คุณก็พยายามที่จะขับรถไปตามท้องถนน เพื่อหวังว่าคงจะเจอป้ายบอกทางเองแหละ แต่ปรากฏว่าพอขับรถมาจริงๆมันไม่มีป้ายทางบอกเลย แล้วเมื่อมาถึงทางแยกคุณจะรู้ไหมว่าต้องขับรถไปทางไหน แล้วถ้าหากว่าแยกนี้คุณเดาถูกว่าจะไปทางไหนก็ถือว่าโชคดีไป แต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้มีแค่ทางแยกนี้ทางแยกเดียว คุณจะต้องไปพบกับแยกหน้าอีกมากมาย แล้วแยกหน้าคุณจะเดาถูกไหมว่าจะต้องไปทางไหน..

การเทรดฟอเร็กซ์(Forex)ก็เช่นกัน ถ้าเรามัวแต่เทรดเพราะเล็งแต่ผลกำไร โดยที่เราไม่ได้สนใจอะไรเลย ไม่มีแม้แต่แผนการเทรดที่เราจะทำกำไรได้ยังไง หวังแต่คอยฟังปาฏิหาริย์ ถ้าเป็นแบบนี้ ก็คงจะไม่ต่างอะไรจากรถคันนั้นที่มองไม่เห็นแม้แต่จุดหมาย สุดท้ายก็ต้องกลับไปที่เดิม

*****เมื่อเรามีแผนการเทรดที่ดีแล้ว... เราควรปฏิบัติตามแผนการเทรดอย่างเคร่งครัด อย่าใช้อารมณ์มาเป็นตัวกำหนดแผนการเทรดของเรา**



แผนการเทรด 2

ก่อนที่คุณจะสร้างแผนการเทรดให้กับตัวเอง คุณจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าคุณเป็น คนอย่างไร คุณจะเทรดโดยใช้ระบบไหน ใช้อินดิเคเตอร์อะไรบ้าง กลยุทธ์ใดที่คิดว่าเหมาะกับตัวคุณ และวิธีการใดที่คิดว่าตัวคุณชอบมัน และก็มองหาถึงสิ่งที่คุณไม่ชอบด้วย เมื่อเจอสิ่งที่คุณไม่ชอบแล้วก็พยายามเอามันออกไปจากแผนการเทรดของคุณถ้าคุณคิดว่าเอาออกไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น เพราะสิ่งที่ไม่ชอบนี้จะเป็นตัวขัดขวางความสำเร็จของคุณ

เมื่อคุณมีแผนการเทรดแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำหลังจากนั้นก็คือ ทำตามแผนการเทรดของคุณ คุณต้องทำตามแผนการเทรดของคุณอย่างเคร่งครัด อย่างแน่วแน่ตั้ง และมีระเบียบวินัยมากที่สุด ถึงแม้แผนการเทรดของคุณอาจจะมีกำไรบ้างขาดทุนบ้างก็อย่าไปเครียด หรือบางคนอาจจะมีขาดทุนมากกว่ากำไรเสียอีกแต่เขาก็ไม่ได้เครียดอะไรเลย เพราะภาพรวมของพอร์ตลงทุนออกมาเป็นบวก มันคงจะดีกว่าบางคนที่เป็นกำไรมาติดต่อกัน 20-30 ออร์เดอร์ แล้วพอขาดทุนเพียงแค่ 1 ออร์เดอร์ ต้นทุนและกำไรที่สะสมไว้มากกว่า 20-30 ออร์เดอร์ตันหายหมด และเราควรพยายามหาจุดอ่อนแผนการเทรดของเราแล้วปรับปรุงแก้ไขพยายามให้จุดอ่อนของแผนการเทรดของเราน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดี เพราะจุดอ่อนนี้หมายถึง **ความเสี่ยง!**

ดังนั้นเทรดเดอร์ที่ดีควรจะปฏิบัติตามแผนการเทรดอย่างเคร่งครัดและมีระเบียบ วินัยมีความอดทนอย่างสูง อย่างกลัวที่จะติดลบบางออร์เดอร์แล้วทำให้ไม่กล้า Stop Loss ผมอยากให้ลองมาสนใจภาพรวมของพอร์ตลงทุนดีกว่าจะมาสนใจออร์เดอร์ที่เป็นลบ เพื่อการเป็นนักลงทุนที่ยั่งยืนต่อไป และคุณควรพัฒนาแผนการเทรดของตัวเองอยู่เสมอๆ

แผนการเทรดนั้นเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนมาก เกินกว่าจะให้ใครมาวางแผนแทนกันได้ เพราะนิสัยในแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป ถ้าหากมีคนพยายามที่จะขายแผนการเทรดหรือระบบเทรดให้คุณ ผมขอแนะนำว่าอย่าไปซื้อ เอาเงินไปใส่บัญชีเทรดจะดีกว่าที่จะไปซื้อแผนการเทรดหรือระบบเทรดนั้นมา

การที่มีคนมาขายแผนการเทรดหรือระบบเทรดให้คุณมันก็เหมือนกับการที่มีคนมาหาคุณให้คุณ **“แล้วบอกว่าเธอคนนั้นดีอย่างไรแบบนี้ เหมาะสมกับคุณมาก ถ้าคุณได้คุยกับเธอ คุณต้องชอบเธอแน่ๆ”** แต่พอเวลาผ่านไปคุณกับเขาได้มาคุยกันจริงๆ แต่ปรากฏว่าคุณก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันวิเศษอะไรขึ้นมาเลย หรือที่แย่ไปกว่านั้นคือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยชอบเธอคนนั้นเลย ทั้งๆที่คนที่มาแนะนำคุณบอกคุณว่า คุณต้องชอบเธอแน่ๆ

การเทรดฟอเร็กซ์(FOREX) ก็เช่นกัน มันไม่มีใครรู้หรือกว่าเราชอบอะไร นิสัยเราเป็นอย่างไร เราต้องการแบบไหน เท่ากับตัวคุณเอง ดังนั้นอย่าพยายามหลงเชื่อและหลงซื้อกับคนที่พยายามมาขายแผนการเทรดหรือระบบเทรดให้กับคุณ เพราะบางทีมันอาจจะทำกำไรให้กับคนที่มาเสนอขายให้คุณจริงๆก็ได้ เพราะมันอาจจะเหมาะกับเขาและมันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ เพราะนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันไม่มีใครรู้ใจคุณมากกว่าเองมากกว่าตัวคุณเองแน่นอน

เหตุผลที่ต้องมีแผนการเทรด

- แผนการเทรดจะช่วยนำทางให้คุณไปถูกทางเหมือนคุณมีแผนที่ไว้ในมือ
- แผนการเทรดจะช่วยป้องกันพฤติกรรมผิดๆของคุณ
- แผนการเทรดจะทำให้คุณมีระเบียบวินัยในการเทรดมากยิ่งขึ้น
- แผนการเทรดนั้นจะทำให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น หายทางออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
- แผนการเทรดทำให้คุณรู้จักหน้าที่ของคุณ รู้ถึงจุดจบของการเทรดของคุณ
- แผนการเทรดจะทำให้เรามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

แผนการเทรดยังมีข้อดีอีกต่างมากมาย สรุปง่ายก็คือ เทรดเดอร์คนใดที่ต้องการประสบความสำเร็จ สิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้คือ **“แผนการเทรด”**

เห็นไหมครับว่าแผนการเทรดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จ แต่ก็มีเทรดเดอร์มือใหม่เกินกว่า 90% มองข้ามเรื่องนี้ไป เพราะซีเกียจมูลหรือคิดว่าเรื่องแผนการเทรดนั้นมันเหมาะกับคนที่มีทุนเยอะๆ คนที่มีทุนน้อยอย่างเรามันไม่เหมาะหรอก จริงๆแล้วแผนการเทรดนั้นมันเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการประสบความสำเร็จทุกคน...